



บันทึกข้อความ

พ.บ.๑๐๖๗/๑๙

ส่วนราชการ ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๒๙๘

ที่ สบค ๐๗/ ๕๑๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจัดสวัสดิการของสำนัก กอง และกลุ่ม

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนัก กอง และกลุ่ม

จ.บ. ๒๒๑๙

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกรมชลประทานได้มีคำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานภายใน สำนัก กอง และกลุ่มใหม่ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการใหม่ และเพื่อให้การดำเนินการ จัดสวัสดิการของสำนัก กอง และกลุ่ม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ส่วนสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิต จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการได้ที่ www.rid.go.th สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างภายใน สบค. และเข้าไปที่ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๑. สำนัก กอง และกลุ่มได้มีการจัดสวัสดิการหรือไม่ หรือหากปรากฏว่า ยังมีข้อมูลการจัด สวัสดิการไม่ครบถ้วน ขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมในช่องที่ ๑ ของตารางฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขอจัดสวัสดิการ ภายในกรมชลประทาน

๒. สืบหาข้อมูลดังนี้

๒.๑ โครงการภายในสำนักและกองใดที่ยังไม่ได้ขออนุมัติจัดสวัสดิการ ขอให้กรอกข้อมูล ในตารางฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขอจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน

๒.๒ โครงการภายในสำนักและกองใดที่มีการจัดสวัสดิการแล้วแต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล ขอให้กรอกข้อมูลในตารางฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขอจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งข้อมูลให้ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

(นายสมบุญ ศรีเมือง)

ผร.บค. รักษาการในตำแหน่ง ผสค.บค.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.1-9 บอ. และ ผบพ.บอ.(งบ.บอ.)

เพื่อพิจารณาสำรวจข้อมูลตามข้อ 2 และส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทั่วไป รวบรวมส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559

(นายเลิศชัย ศรีอ่อน)

ผส.บอ.

๒3 ส.ย. 2559

หน่วยงาน		หมายเหตุ
<p>หน่วยงานที่ยังไม่ได้ ขอจัดสวัสดิการ</p> <p>1 2 3</p> <p>หน่วยงานที่จัดสวัสดิการแล้ว แต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล</p> <p>1 2 3</p>		
<p>สำนัก และกองส่วนกลาง</p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา</p> <p>1. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา</p> <p>2. สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)</p> <p>3. ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ ตอนล่าง</p> <p>3. สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)</p> <p>4. สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)</p>	<p>1.การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ 2.กีฬาและนันทนาการ</p> <p>1.ร้านค้าสวัสดิการ 2.การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ 3.การกีฬาและนันทนาการ 4.การบริการด้านขนส่ง</p> <p>1.การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่</p> <p>1.สวัสดิการสวนเกษตร</p> <p>1.สวัสดิการสวนเกษตร</p>	
<p>หน่วยงานที่ยังไม่ได้ ขอจัดสวัสดิการ</p> <p>1 2 3</p>		